

GẶP GỠ NƠI **THÀNH PHỐ PHƯỢNG HOÀNG** **MỘT DẤU ẤN ĐẬM SÂU** **GIỮA KHUNG TRỜI SA MẠC**

tạp ghi

LÊ HOÀNG VIỆN
(CHS. PTG 1960-1968)

PHẦN I

ĐẠI HỘI: GẶP GỠ NƠI THÀNH PHỐ PHƯỢNG HOÀNG

“...Thành phố Phượng Hoàng, Arizona đầy chướng ngại, đầy chông gai, đầy khó khăn, thử thách cho những ai chưa từng biết sống ở Arizona, nhưng đầy quyến rũ: Nơi đây, chúng tôi chờ đợi quý vị với tất cả tấm lòng hiếu khách của dân miền Tây sông Hậu... Tây Đô miền Nam của một thời xa xưa. Nhưng trên tất cả, chúng ta gặp lại Thầy Cũ, Bạn Xưa, để ôn lại những kỷ niệm của hai mái trường”...

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần THƯ MỜI viết tại Phoenix, Arizona ngày 14 tháng 3 năm 2004 của anh VĂN THANH, trưởng nhóm tổ chức Đại Hội lần thứ VIII, chủ nhiệm Đặc san 9 Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm, để mời gọi quý Thầy Cô, quý Niên trưởng, Đồng môn và Thân hữu chuẩn bị về dự Đại Hội của cựu học sinh trường chúng ta tại Phoenix vào dịp LỄ LAO ĐỘNG năm 2004, tức là ngày 4 và 5 tháng 9 dương lịch. Từ nhiều tháng trước đó, tôi cũng đã **“giành ưu tiên để giữ chỗ cho một chuyến đi”** vào miền sa mạc mà người đại diện ban Tổ Chức cho rằng: *“Hy vọng quý vị sẽ được thanh thoi và thưởng thức khung trời sa mạc, nơi mùa Hè chỉ xa hoả lò địa ngục độ một thước, nhưng những mùa khác vô cùng lý tưởng cho những ai thích thiên nhiên và yêu thích không khí trong lành (...). Nhất là khi quý vị được thấy những đặc thù của xứ xương rồng, chẳng hạn như một trong những kỳ quan thế giới, Grand Canyon. Nơi đây ghi lại phân nửa tuổi đời của quả địa cầu nhỏ bé của chúng ta. Quý vị sẽ đi qua những rừng thông bát ngát, những sa mạc hoang vu để chứng kiến một thời đại các loại khủng long là chúa của những khu rừng đại thụ hoá đá xa xưa, nay trở thành Rừng Cẩm Quốc Gia, v.v... Nhiều hơn nữa, quý vị sẽ thấy tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân lực dồi dào của xứ Cao Bồi và Dân Da Màu bản xứ..., vừa hoang dã, vừa văn minh”*... Thế nhưng, tôi bị **“lỡ chuyến tàu”** khi

người Supervisor không cho tôi đi với lý do đơn giản: “**đã lỡ hứa cho một người khác đi phép vào thời gian đó rồi, bảo tôi chờ người ấy trở về hãy đi!**”. Đi dự đại hội toàn thế giới mà dờn lại là chuyện “giỡn chơi”, tôi buộc phải xin đổi qua Shift khác (tiếp tục làm ca đêm 3 tháng nữa) để có thể được nghỉ vào những ngày đại hội mà không lấy phép thường niên. Do vậy mà tôi đã phải đi làm trọn đêm, sáng rời khỏi hãng về nhà tắm rửa xong ra ngay phi trường BUSH (IAH) cho kịp chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ 55 phút của hãng Continental Airlines để đáp xuống phi trường PHX (PHOENIX) 3 tiếng đồng hồ sau đó.

Chiếc xe Van do một người Mỹ lái chạy vòng quanh phi trường, ghé lại các công ra để tìm đón những người về dự đại hội, do khách sạn COMFORT INN. cử đi theo hợp đồng của Ban Tổ Chức, phía kính trước và kính bên cửa hông của chiếc xe có gắn tấm giấy in dòng chữ PHAN THANH GIẢN – ĐOÀN THỊ ĐIỂM rất “khiêm nhường”, khiến nhiều người không đọc được, phải ngồi chờ hàng đôi ba tiếng đồng hồ. Chuyến bay của chúng tôi có tất cả 9 người, nhờ có điện thoại cầm tay liên lạc được với khách sạn, vẫn phải chờ gần 40 phút mới gặp được chiếc xe chở về khách sạn làm thủ tục nhận phòng đã đặt từ mấy tháng trước.

ĐỔI MỚI TRONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bây lần đại hội trước: Houston TX, Toronto Canada, San Jose Bắc California, Orange County Nam California, Dallas TX, Chicago Illinois, Seattle Washington..., nơi nào cũng tổ chức Tiền Đại Hội hôm trước, hôm sau mới chánh thức Đại Hội, năm nay, Đại Hội lần thứ VIII hoàn toàn không tổ chức Tiền Đại Hội, mà Đại Hội chánh thức diễn ra trọn một ngày, theo chương trình bắt đầu 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối. Hôm sau sẽ đi du ngoạn thắng cảnh Grand Canyon, kỳ quan thiên nhiên thứ 7 của thế giới, cách thành phố Phoenix gần 4 giờ lái xe. Đó là sự đổi mới đáng kể về cách tổ chức cho phù hợp với thời tiết và nhân sự địa phương.



CHS
NGUYỄN
THU
HƯƠNG,
điều hợp
chương trình

Dù dự kiến ban đầu của Ban Tổ Chức với thời gian thật khít khao và lý tưởng, nhưng đó chỉ là lý thuyết, bởi nhà hàng mở cửa cho Ban Tổ Chức lo trang trí hội trường cùng lúc với Thầy Cô, đồng môn, quan khách đến lần lượt

ghi danh tham dự đại hội. Đến 10 giờ buổi đại hội mới chánh thức bắt đầu. Sau phần chào cờ và hát quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam quốc gia, phút mặc niệm Thầy Cô và đồng môn quá vãng, là phần giới thiệu diễn tiến chương trình đại hội, giới thiệu giáo sư có mặt và các địa phương có đồng môn khắp nơi cùng về tham dự.

Đại hội năm nay vinh dự tiếp quý thầy cô: GS Nguyễn Văn Trường, cựu Tổng trưởng GD/VNCH và phu nhân đến từ Houston TX, CHS Nguyễn Văn Hoàng (GS Đại học Cần Thơ) đến từ Virginia, GS Lưu Khôn, cựu hiệu trưởng PTG 1962-1964 và phu nhân đến từ San Jose CA, GS Phạm Văn Đàm, cựu hiệu trưởng PTG 1964-1967 và phu nhân từ Mesa AZ, GS Nguyễn Trung Quân, cựu hiệu trưởng PTG 1967-1970 và phu nhân đến từ Santa Ana CA, GS Phạm Thị Kim Chi, cựu hiệu trưởng Đoàn Thị Điểm 1967-1972 và phu quân đến từ Houston TX, GS Nguyễn Thị Loan Anh và phu quân đến từ San Jose CA, GS Phạm Khắc Trí đến từ San Diego CA, GS Phan Thanh Thư đến từ Maryland, GS Nguyễn Thành Long (Hiệu trưởng Chương Bình Lễ Long Xuyên) và phu nhân đến từ Nam California, GS Đặng Thanh Liêm đến từ Atlanta GA, GS Nguyễn Huệ đến từ Boston, GS Chung Phước Khánh đến từ Massachusetts, GS Dương Văn Gia và phu nhân đến từ Santa Ana CA, Thầy Hồ Văn Chiếu đến từ Nevada...

Đồng môn các thế hệ đến từ Nam, Bắc California, Seattle tiểu bang Washington, Portland Oregon, Dallas Texas, Houston Texas, Louisiana, Georgia, Virginia, Maryland, Boston, Massachusetts, Oklahoma... thuộc Hoa Kỳ; Canada có các đồng môn đến từ Toronto, Calgary, Vancouver...

Đại hội cũng vinh dự đón tiếp vị Chủ tịch cộng đồng AZ, chủ tịch hội Cựu Quân Nhân AZ, Ông Quách An Hoà thuộc viện đại học Cần Thơ. Đặc biệt, đoàn đại diện của trường trung học Phan Thanh Giản Đà Nẵng gồm 4 anh chị đến từ California, do chị Trần Ái Cẩm và phu quân - nhà thơ Thái Tú Hạp (CHS TRẦN Quý Cáp) hướng dẫn đến chung vui với gia đình PTG & ĐTD Cần Thơ do lời mời của anh trưởng ban tổ chức Văn Thanh để kết chặt mối liên lạc giữa hai trường cùng mang tên vị đại thần Phan Thanh Giản.

Có thể liệt kê danh sách Thầy Cô, đồng môn các địa phương, quan khách có mặt tham dự vẫn còn thiếu sót, vì người viết bài không có điều kiện cập nhật đầy đủ, chỉ ghi nhận [trên 180 tham dự viên có mặt trong hội trường](#), mong được sự cảm thông và tha thứ.

Theo truyền thống đại hội, CHS Hồ Phước Hải, Trưởng Nhóm - thay mặt gia đình PTG & ĐTD Seattle WA – nơi diễn ra đại hội lần VII-2003 đã lên phát biểu và chúc mừng đại hội, đồng thời đã trao Plaque lưu lưu cho CHS Văn



Thanh, Trưởng Nhóm - Trưởng Ban Tổ Chức đại hội lần VIII, chính thức công bố là Phoenix sẽ đảm nhận công việc điều hành sinh hoạt của gia đình PTG & ĐTD hải ngoại cho đến đại hội năm sau.

CHS Hồ Phước Hải, thay mặt BTC đại hội lần thứ VII-2003 tại Seattle WA phát biểu và chúc mừng đại hội lần thứ VIII
(Ảnh bên)



CHS Hồ Phước Hải (trái) trao Plaque luân lưu cho CHS Văn Thanh (phải), trưởng ban tổ chức đại hội lần thứ VIII-2004

Diễn văn khai mạc đại hội, Trưởng Ban Tổ Chức, CHS Văn Thanh cho rằng: *“Thật không có từ ngữ nào diễn đạt được sự xúc động và danh dự của tôi khi được thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội CHS/PTG&ĐTĐ Cần Thơ tại Phoenix, AZ, xin chào đón Quý Thầy Cô, bạn cũ, thân hữu Cần Thơ với tất cả lòng tri ân và nồng nhiệt nhất của tôi. Dù với*

nhân lực ít ỏi, sau hơn một năm làm việc gắn bó với nhau, không ngừng nghỉ, nhóm CHS/PTG&ĐTĐ Phoenix đã cố gắng thực hiện đại hội VIII với hoài bão mang lại một khung trời kỷ niệm của hai ngôi trường thân yêu ở tận mãi nơi quê hương yêu dấu đến miền sa mạc nắng ấm của Arizona này còn có danh hiệu là “Thung lũng Phượng Hoàng” (...). Vì hoàn cảnh địa phương, ngày Đại Hội hôm nay có một ít thay đổi về hình thức và thời gian, nhưng vẫn giữ trọn vẹn được truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo và Tình Nghĩa Đồng Môn” mà nhóm CHS/PTG & ĐTĐ Houston đã khơi nguồn và các nơi nối tiếp”...



Quý vị Giáo sư được mời lên đứng trước bàn thờ để làm lễ dâng hương. *Từ trái sang phải: GS Phạm Thị Kim Chi, GS Nguyễn Thị Loan Anh, GS Lưu Khôn, GS Phạm Văn Đàm, GS Nguyễn Trung Quân, GS Phan Thanh Thư. Đứng bên góc trái phía sau* đang bật lửa thắp nhang là CHS Nguyễn Đức Thọ (Phụ trách Nội vụ của BTC đại hội).

Lễ dâng hương trước bàn thờ có ảnh Cụ Phan Thanh Giản và bài vị Bà Đoàn Thị Diễm nối tiếp. Ban tổ chức đã mời GS Phạm Thị Kim Chi (Hiệu trưởng ĐTĐ), GS Nguyễn Thị Loan Anh (Ban Cố Vấn Đại Hội), ba vị giáo sư lần lượt giữ



Dâng hương trước bàn thờ có ảnh cụ Phan Thanh Giản và bài vị Bà Đoàn Thị Điểm. *Hàng đầu cầm nhang:* GS Nguyễn Thị Loan Anh, GS Phan Thanh Thư, GS Phạm Thị Kim Chi. *Hàng sau:* GS Phạm Văn Đàm, GS Lưu Khôn, GS Nguyễn Trung Quân.

chức vụ Hiệu trưởng PTG từ 1962 đến 1970, GS Lưu Khôn, GS Phạm Văn Đàm, và GS Nguyễn Trung Quân cùng lên niệm hương trước bàn thờ trong không khí trang nghiêm và xúc động khi cả hội trường đang hướng về bàn thờ nghi ngút khói và tưởng niệm công đức người xưa.



Nhóm Houston TX hợp ca hai bản nhạc LƯU DANH TRƯỜNG PHAN & NỮ SINH TRƯỜNG ĐOÀN. *Ảnh từ trái sang phải, Hàng trước các chị Phan Thị Huệ, Chị Phạm Phi Long, chị Nguyễn Ngọc Diệu, chị Huỳnh Kim Hương, chị Võ Lê Thơ, chị Nguyễn*

Ngọc Hương, chị Phạm Thu Nguyệt. Hàng sau: anh Nguyễn Công Danh, anh Trương Công Hạnh, anh Trần Quốc Tuấn, anh Trần Chân Hoà, anh Thành, anh Phạm Phi Long, BS Lê Quang Trọng, anh Lê Hoàng Viện.

Hai bản nhạc do nhạc sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng (San Jose CA) sáng tác dành cho trường là LƯU DANH TRƯỜNG PHAN và NỮ SINH TRƯỜNG ĐOÀN được Nhóm Houston gồm 7 nữ và 8 nam với trang phục áo dài màu hoàng yến cài bông hồng đỏ (nữ), âu phục sậm, bên trong áo trắng thắt nơ vàng (nam),



GS Phạm Văn Đàm nói về
Ý Nghĩa Đại Hội Cựu Học Sinh
Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm

Là một cựu hiệu trưởng được Bộ QGGD bổ nhiệm về trường trong những ngày tháng sôi động ảnh hưởng bởi cuộc đảo chánh năm 1963 lập nên đệ nhị cộng hoà, ngày nay là cố vấn trong Ban Tổ Chức đại hội lần thứ VIII tại Phoenix,



nơi mà gia đình chuyển về đây sống nốt những quãng đời còn lại, GS Phạm Văn Đàm được mời lên diễn đàn để nói về Ý NGHĨA ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM. Ba ý chánh mà giáo sư cựu hiệu trưởng nhấn mạnh, đó là **“đại hội của chúng ta diễn ra như những buổi sum họp gia đình”**, hai là **“tiếng chim gọi đàn và tinh thần ái hữu”**, ba là **“có thể nói rằng đại hội PTG & ĐTD là một diễn đàn của con tim: diễn đàn tình nghĩa”**.

CHS Lê Hoàng Viện tường trình Website PTG & ĐTD trên mạng lưới toàn cầu...



Tiếp theo, Ban Tổ Chức giới thiệu CHS Lê Hoàng Viện lên tường trình Website PTG & ĐTD Cần Thơ. **“Hoạt động của trang nhà mới hơn một năm trên mạng lưới toàn cầu nhưng quá nhiều điều cần nói, mà thời gian cho phép của đại hội là 5 phút, nên tôi phải chuẩn bị in trước 80 bộ tài liệu (10 trang giấy) để trao tay quý thầy cô, quý đồng môn và thân hữu cần biết thêm chi tiết để bước vào viếng thăm và bảo trợ. Ở đây tôi trình bày ngắn gọn, lướt qua theo trình tự chuẩn bị trước để mong quý vị cùng chia sẻ”**.

CHS, Thượng tọa Thích Chân Tôn phát biểu những xúc cảm về Thầy Cô, Bạn cũ, Trường xưa...

Sau khi trình bày, một số đồng môn đã gặp riêng tôi để hỏi thêm và xin tài liệu đặt tại bàn tiếp tân. Đồng môn Trần Văn Quang từ Carrollton – Dallas TX đã trực tiếp gửi tôi 50 dollars ủng hộ website để phụ trang trải chi phí điều hành. Xin cảm ơn tấm lòng của tác giả Song Quang mà trước đây trang nhà của chúng ta có giới thiệu bài viết của anh.

Ban tổ chức mời anh Lê Ngọc Ánh lên trình bày về việc tương trợ thầy cô và đồng môn ở quê nhà, nhưng do sự xúc động khá đặc biệt (anh vừa mới hết bệnh và... mới vượt khỏi lưới hái tử thần) xin được trình bày sau. CHS hiện nay là tu sĩ, Thượng tọa Thích Chân Tôn, thành viên trong Ban Cố Vấn Đại Hội, được mời lên phát biểu những xúc cảm về Thầy Cô, Bạn cũ, Trường xưa. Bài nói chuyện rất cảm động, người viết có liên lạc hỏi xin để giới thiệu lên trang nhà của chúng ta, Thượng tọa Chơn Tôn hứa sẽ chuyển đến tôi qua hệ thống Email. Khi nhận được tôi sẽ đưa sau.

Chụp ảnh lưu niệm là tiết mục chuẩn bị rất chu đáo của Ban Tổ Chức. Hằng năm các đại hội đều có chụp ảnh lưu niệm, nhưng lần này người phụ trách phần chụp ảnh đã “đạo diễn” làm sao, tất cả thầy cô và gia đình đều có chụp ảnh chung với cựu học sinh và gia đình từ xa xôi về đây tham dự đại hội. Các thầy cô ngồi hàng ghế một thời gian lâu có thể mỏi mệt, nhưng... để đền bù lại, khi trở về nhà sau này, có dịp nhìn lại những tấm ảnh lưu niệm sẽ thấy lại tất cả những khuôn mặt mà mình gặp được tại thung lũng Phượng Hoàng, và biết đâu thời gian - sức khỏe dù vô tình nhưng khắc nghiệt đã không thể giữ được tròn vẹn, đầy đủ ở những lần họp mặt sau!



Ảnh lưu niệm quý vị giáo sư và gia đình về dự đại hội lần thứ VIII tại Phoenix Arizona ngày 4 tháng 9 năm 2004. Ngồi vị thế này, quý GS lần lượt chụp chung ảnh với đồng môn các địa phương không thiếu sót một đồng môn nào. *Ảnh trên, từ phải sang trái: Hàng ngồi: GS Phạm Thị Kim Chi và phu quân, GS Nguyễn Trung Quân và phu nhân, phu nhân và GS Lưu Khôn, GS Nguyễn Văn Hoàng, niên trưởng Hồ Văn Chiêu, GS Nguyễn Văn Trường và phu nhân, GS Phạm Văn Đàm và phu nhân, GS Phan Thanh*

Thư, Thượng toạ Thích Chân Tôn, (? – xin lỗi không nhớ tên). *Hàng đứng*: GS Đặng Thanh Liêm, GS Phạm Khắc Trí, GS Nguyễn Thị Loan Anh và phu quân, GS Dương Văn Gia và phu nhân, GS Chung Phước Khánh, GS Nguyễn Huệ (chưa bước lên).

Bữa ăn trưa bắt đầu gồm những món ăn “tiểu xẩm” do nhân viên nhà hàng mang đến. Ban Tổ Chức đã cố gắng mời mỗi giáo sư và gia đình ngồi một bàn chung vui với quan khách và môn sinh. Không có nhạc trống như những lần đại hội trước nên không khí lặng trang, thích hợp cho những lời hàn huyên tâm sự. Phải chăng dụng ý của Ban Tổ Chức không tổ chức tiền hội, để dành cho hàn huyên tâm sự “tự do” vào thời điểm này?

Đến hai giờ trưa đại hội tạm nghỉ và hẹn buổi chiều gặp lại lúc 5 giờ 30.

DIỄN ĐÀN TÌNH NGHĨA VÀ PHÁT HÀNH TẬP SAN SỐ 9

Đại Hội bước sang phần II trễ hơn dự trù: 6 giờ thay vì dự kiến 5 giờ 30. Sau lời chào mừng của Ban Tổ Chức là phần phát biểu của các phái đoàn. Ghi nhận tuân tự được mời lên. Các địa phương đều có tặng quà gồm tiền mặt và tặng phẩm lưu niệm, xin không liệt kê ở đây: Chị Lý Thu Cúc, đại diện Hội Ái Hữu PTG & ĐTD Bắc Cali đọc lời chúc mừng. Anh



Chị Lý Thu Cúc (Bắc Cali)



Anh Trịnh Cẩm Văn (Georgia)

hội, bởi vì... thực tế cho thấy, đồng môn tại chỗ không đông, anh chị tham gia nhóm trách nhiệm tổ chức lại quá ít, nói cho rõ là “đếm chưa hết đôi bàn tay”, vậy mà... chúng ta có được ngày hội ngộ hôm nay, phải nói đó là chuyện “phi thường”, là “gương sáng” của lòng nhiệt thành, tinh kiên nhẫn, sức chịu đựng và làm việc bền bỉ..., đó là chưa nói đến sự

Trịnh Cẩm Văn, đại diện nhóm PTG & ĐTD Georgia chia sẻ với đại hội những khó khăn và mời gọi sự giúp đỡ hỗ trợ để địa phương anh tổ chức đại hội lần IX-2005 tại Atlanta vào dịp lễ Độc Lập năm tới. Chị Lý Thị Thịnh, đại diện gia đình PTG & ĐTD khu vực Washington DC chúc mừng đại hội và mời gọi tất cả cùng hướng về nơi chị sẽ tổ chức đại hội lần thứ X-2006 vào dịp ngắm hoa anh đào khoảng tháng 4 hằng năm. Chị Võ Lê Thơ, trưởng nhóm Houston lên đọc lời chúc mừng, ngoài tặng thêm tiền mặt, còn trao cho Ban Tổ Chức một món quà đặc biệt do một Thân Hữu nhiều năm gắn bó với sinh hoạt PTG & ĐTD nhưng năm nay không đến dự được gửi tặng. Bởi chị Thơ bị cảm nên đã nhờ Lê Hoàng Viện đọc giúp lời phát biểu soạn trước, có đoạn *“trong thời gian qua, cứ mỗi lần nghe điện thoại hoặc bắt gặp điện thư từ Arizona, thỉnh thoảng chúng tôi được nghe nhóm chữ “nhóm của thiếu cang” như một lời than, khiến lòng chúng tôi thấy thương quá chừng những Thầy Cô, những anh chị đồng môn trong Ban Cố vấn, Ban Tổ Chức đại*



Chị Lý Thị Thịnh (Washington DC)

*hi sinh thời gian, công sức và điều kiện, kể cả chấp nhận mọi thử thách đôi lúc đến nản lòng! Bây giờ thì tất cả quý vị trong Ban Cố Vấn, Ban Tổ Chức có thể nhẹ nhõm phần nào để đón lấy tình nồng ấm áp của đại gia đình chúng ta mà vì các chữ “**tình sư đệ - nghĩa đồng môn**” đã giúp mỗi người trong chúng ta nuôi dưỡng, vun bồi đến 8 lần đại hội ở hải ngoại, mà đại hội nào cũng mang lại thành công rất đáng trân trọng. Đó là chưa kể đến thành công sau 4 lần đại hội ở khu vực Úc Châu. **Xin quý vị cùng tôi, tất cả chúng ta vỗ tay để vinh danh và cảm ơn tất cả quý vị trong Ban Cố Vấn – ban Tổ Chức đại hội năm nay!**”*



*Trái:
Chị
Võ Lê Thơ
(Houston)*



*Phải:
Anh
Phan Văn
Tánh
(Nam Cali)*



*Trái:
Anh Huỳnh
Ngọc Minh
(Dallas TX)*



*Phải:
Anh
Hồ
Phước
(Seattle
WA)*

Anh Phan Văn Tánh, đại diện Nam California, anh Huỳnh Ngọc Minh đại diện Dallas Forworth TX, anh Hồ Phước Hải đại diện Seattle WA, anh Lê Quang Mẫn đại diện Toronto Canada lần lượt lên phát biểu chúc mừng và tặng quà. Đặc biệt, GS Lưu Khôn đã lên trao một phong bì trong đó có 200 USD mà anh Bùi Hữu Trọng ở Úc Châu vì đường sá xa xôi không sang dự được, đã nhờ Thầy chuyển giúp cho Ban Tổ Chức.



Trái:
Chị
Nữ sĩ
Ái Cầm
(PTG
Đà Nẵng)

Phải:
Nữ sĩ Ái
Cầm trao
tặng
anh Văn
Thanh
trưởng
ban
tổ chức
câu đối



Chị Trần Ái Cầm, CHS trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng, đại diện cho Thầy Cô và đồng môn toàn trường hướng dẫn đoàn gồm 4 thành viên từ Nam California sang dự đại hội, lên bày tỏ mối thâm tình giữa hai trường dù hoàn cảnh địa lý xa xôi nhưng vinh dự được mang cùng tên vị đại thần đáng tôn kính trong lịch sử là một điều rất đáng tự hào. Chị đã trao tặng một bao thư trong đó khá nhiều hiện kim và đôi liễn viết trên tám phong xếp mang dòng chữ **TÌNH NGHĨA ĐỒNG MÔN** và **TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO** rất đẹp.



Ông Chủ Tịch cộng đồng người Việt tại Arizona cũng lên phát biểu những lời thật chân tình và cảm động trong không khí vô cùng thân ái và ấm cúng của gia đình PTG & ĐTD mà ông có dịp tham dự.

Ảnh: Chị Thu Hương (trái), ông Chủ Tịch Cộng Đồng (phải)



Ảnh bên: CHS Lê Ngọc Ánh phát biểu...

Mãi đến giờ này, anh Lê Ngọc Ánh (CHS 1958-1961) mới lên diễn đàn, giọng nói của anh nhỏ nhẹ, chậm rãi do sức khỏe sau cơn bạo bệnh, anh đã nêu vài trắc trở, băn khoăn, mà anh tâm sự rằng *“chúng ta sẽ làm gì để tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo?”*. Hình ảnh GS Vũ Đình Lạc đang bán thân bất toại tại quê nhà, một số đồng môn sống khốn khó ở quê nhà... v.v... Và **anh gợi ý về một quỹ tương trợ**, nhưng rất ngại sẽ bị hiểu lầm, sẽ gặp nhiều khó khăn, rất cần được tất cả góp ý. Anh Phan Văn Tánh, thầy Nguyễn Trung Quân, thầy Phạm Văn Đàm đã lên diễn đàn chia sẻ và bày tỏ sự hỗ trợ ý của anh Lê Ngọc Ánh. Nhiều ý kiến bên ngoài cũng đồng tình như chị Thu Hương, cô Loan Anh, anh Danh, anh Viện v.v..., nhưng vấn đề đặt ra là cần phải có tư cách pháp nhân, phải khéo léo tế nhị từ nhiều phía để tránh những điều tiếng không hay và những bất trắc có thể xảy ra mà không ai tháo gỡ được, nếu như chúng ta đã có một cái quỹ ở hải ngoại. Tuy nhiên, **mỗi người trong chúng ta, hầu như ai ai cũng có tấm lòng đối với Thầy Cũ, Bạn Xưa, việc tương thân tương ái là điều phải làm và nên làm**. Cách làm thế nào thì từ từ mỗi chúng ta bàn bạc góp ý.

Đúng 7 giờ 50, Ban Tổ Chức **tuyên bố phát hành đặc san 9**. Chị Nguyễn Thu Hương, trong vai trò Chủ Bút, đã nói đôi điều về sự hình thành của đặc san, và đã mời GS Nguyễn Văn Trường, cựu Tổng trưởng Giáo dục VNCH, Niên trưởng Hồ Văn Chiếu bước lên bục để cắt băng phát hành đặc san. Đặc san năm nay dày 354 trang mà vẫn còn dư gần 80 trang bài phải xin lỗi gác lại, mong các tác giả thông cảm. Số bài này Phoenix sẽ chuyển cho Ban Tổ Chức Đại Hội IX thực hiện đặc san 10 năm 2005 tại Atlanta GA.

Quyển đặc san số 9 đầu tiên vừa mở băng khai mạc được vinh dự trao tặng GS Phan Thanh Thư đến từ Maryland. GS là hậu duệ đời thứ 5 của Cụ Phan Thanh Giản.

Ban Tổ Chức tiếp tục **trao quà lưu niệm** cho toàn thể quý vị Giáo sư, sau đó là mọi thành viên có mặt tham dự đại hội, gồm một cặp da, bên ngoài có dòng chữ nằm trên hình bán nguyệt **CHS PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM**, hàng nằm ngang với dòng chữ **ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII NĂM 2004**, hàng nằm ngang bên dưới hình bán nguyệt dòng chữ **PHOENIX – ARIZONA, HOA KỲ**. Bên trong hình bán nguyệt là huy hiệu gợi nhớ hình ảnh trường Phan, trường Đoàn, bên trái hình bán nguyệt là biểu tượng của xứ sở Arizona: Xương Rồng. Tất cả đề được mạ vàng nổi bật trên nền cặp da màu đen. Bên trong cặp da là cuốn đặc san số 9, **Cô Loan Anh**, trong Ban Cố Vấn cho biết, “hàng năm Ban Tổ Chức chỉ tặng quà cho GS, cô thấy rằng có cái gì khiến cô ray rứt, bởi CHS bây giờ đã già lớn hết rồi, có cháu nội cháu ngoại, đi dự đại hội rồi về tay

không(!), nên cô mới đề nghị, ít nhất cũng có một vật kỷ niệm để cầm tay"... Và quà lưu niệm năm nay "lần đầu mới có" sau những lần đại hội trước đây.

Chị Trương Nguyệt Bạch, Thủ quỹ được mời lên báo cáo tài chính về tình hình chi thu, chị Thu Hương đã mời quý vị trong Ban Cố Vấn và Ban Tổ Chức đại hội lên "trình diện" và chụp ảnh lưu niệm.



Giáo sư, CHS Đặng Thanh Liêm lên tuyên bố nhận lãnh trách nhiệm tổ chức đại hội lần thứ IX vào dịp Lễ Độc Lập năm 2005 tại Atlanta, tiểu bang Georgia Hoa Kỳ. Anh Trần Kim Minh, một thành viên trong nhóm GA lên giới thiệu đôi nét về quê hương Georgia và mời gọi tất cả quý Thầy Cô, quý đồng môn có mặt hôm nay hay không có mặt, hãy thu xếp về tham dự đồng đảo lần đại hội truyền thống đáng nhớ của chúng ta.

Tất cả Thầy Cô, quý anh chị đồng môn và quan khách được mời dự bữa ăn tối thật tươi mát, xen kẽ có vài tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" không có dàn nhạc. Chị Lương Liên Hoa từ Santa Ana CA đã nhờ phu quân là GS-CHS Dương Văn Gia "khệ nệ" mang thùng đồ nghề để phu nhân của mình "hoá trang" thành danh hề Văn Hương trình bày bản vọng cổ hài hước "Vợ tôi nói tiếng Tây" không cần tiếng đàn thật vui nhộn.

Đúng 9 giờ 30, anh Văn Thanh đã lên nói lời cảm ơn tất cả quý Thầy Cô, quý anh chị đã vượt

GS Đặng Thanh Liêm (GA) tuyên bố nhận tổ chức đại hội năm tới 2005

đường xa về dự đại hội lần thứ VIII tại Phoenix AZ, xin hẹn gặp lại năm sau tại Atlanta GA. Anh cũng mời gọi quý vị đã ghi danh tham dự cuộc du ngoạn ngày mai (5 tháng 9/2004) có mặt tại khách sạn Comfort Inn lúc 6 giờ sáng để khởi hành.



Đây là những thành viên trong Ban Tổ Chức và Ban Cố Vấn đã từng tham rắng "Nhóm Cua... Thiếu Càng"..., vậy mà đã tạo được thành quả vô cùng tốt đẹp lần đại hội thứ VIII năm 2004 tại Phoenix, Arizona, Hoa kỳ.

Ảnh 1: Ban Tổ chức (từ phải sang trái): Anh Văn Thanh, Chị Trương Nguyệt Bạch, Chị Âu Thị Mai, Anh Hồ Văn Vĩnh, Anh Huỳnh Ngọc An, Chị Lê Thị Chín, Anh Nguyễn Đức Thọ, Chị Lê Thị Trinh, Chị Nguyễn Thu Hương (MC mặc áo dài vàng).



Ảnh 2: Ban Cố Vấn & Ban Tổ Chức (từ phải sang trái, chữ in đậm là Ban Cố Vấn):

GS Lưu Khôn, GS Nguyễn Thị Loan Anh, GS Phạm Văn Đàm, anh Văn Thanh, chị Trương Nguyệt Bạch, chị Âu Thị Mai, anh Hồ Văn Vĩnh, anh Huỳnh Ngọc An,

chị Lê Thị Chín, anh Nguyễn Đức Thọ, chị Lê Thị Trinh, chị Nguyễn Thu Hương, **GS Nguyễn Trung Quân, Thương toạ Thích Chân Tôn** (không có trong ảnh). Cháu bé gái là ái nữ của anh chị Hồ Văn Vĩnh.

VÀI ẢNH LƯU NIỆM TRONG HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỘI



Ảnh 1:

CHS Võ Lê Thơ, trưởng nhóm Houston (trái) chụp ảnh lưu niệm với quý vị GS Phạm Văn Đàm, GS Phan Thanh Thư, GS Nguyễn Trung Quân

Ảnh 2:

Lê Hoàng Viện & Ngọc Nữ chụp ảnh lưu niệm với Thầy Cô Lưu Khôn





Ảnh 3

(từ trái sang phải): Lê Thị Chín (AZ), Bùi Thu Cúc (Houston TX), Lê Thị Muội (AZ), Lê Hoàng Viện (Houston TX), Lê Thị Ngọc nữ (Houston TX), Lương Liên Hoa (Santa Ana CA), Chị

Tánh (phu nhân anh Lê Quang Mẫn, Toronto Canada), Phu nhân anh Trần Ngọc Xương (Toronto Canada), Trần Thị Ánh Nguyệt (Houston TX), Trần Ngọc Xương (Toronto Canada), Dương Văn Gia (Santa Ana, CA), Lê Quang Mẫn (Toronto Canada).



Ảnh 4

(từ trái sang phải): Bùi Thu Cúc (Houston TX), Lê Thị Ngọc Nữ (Houston TX), Phạm Thị Phước (Houston TX), anh Trương Công Hạnh (Houston TX). Đứng: Chị Lê Thị Thinh (WA DC, sẽ tổ chức đại hội lần thứ X năm 2006 vào mùa Hoa Anh Đào nở)
(Mời quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn đón đọc tiếp phần II bài tạp ghi này)

CHÚ THÍCH: Do kỹ thuật khi đưa lên mạng có ảnh kèm, các chú thích có thể sẽ không nằm đúng vị trí ảnh như mong muốn, do vậy tôi dùng **một màu riêng** dành cho các chữ chú thích ảnh. Xin quý vị khi đọc các chữ **màu đỏ sậm** là của chú thích ảnh, bài viết **in màu đen** và **màu xanh dương** - Cảm ơn.

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

